



ที่ กค ๐๔๐๙.๔/๖๑๕๖

กรมบัญชีกลาง  
ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ  
อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๔/ว ๑๗๒ ลงวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐ  
จากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด  
๒. รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ  
งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖  
จำนวน ๑ ชุด  
๓. แบบและตัวอย่างการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรมบัญชีกลางได้กำหนดหลักเกณฑ์การประเมินการประกันและการปรับปรุง  
คุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกประเภท ยกเว้น  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ไม่รวมกรุงเทพมหานคร) ใช้เป็นกรอบในการประเมินคุณภาพงานตรวจสอบภายใน  
จากภายนอกองค์กร ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นต้นไป โดยกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเข้ารับการประเมิน  
ตามแผนการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร  
ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ - ๒๕๖๙ นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนว่า เพื่อให้การประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบ  
ภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงกำหนด  
แนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน  
ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายชื่อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ ดำเนินการตามรูปแบบและวิธีการประเมิน ดังนี้

๑. ให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน ดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน  
ที่ดำเนินการตรวจสอบในปีงบประมาณหรือปีบัญชีตามปีปฏิทิน พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามแบบและตัวอย่าง  
การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ รายละเอียด  
ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และจัดส่งผลการประเมินพร้อมหนังสือที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐลงนาม ให้กรมบัญชีกลาง  
หรือสำนักงานคลังเขต โดยกรณีหน่วยงานของรัฐที่มีรอบระยะเวลาดำเนินงานตามปีงบประมาณให้จัดส่งภายใน  
วันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ และกรณีหน่วยงานของรัฐที่มีรอบระยะเวลาดำเนินงานปีบัญชีตามปีปฏิทิน  
ให้จัดส่งภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ดังนี้

๑.๑ ส่วน ...

๑.๑ ส่วนราชการส่วนกลางและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนกลาง  
ส่งให้กรมบัญชีกลาง

๑.๒ ส่วนราชการส่วนภูมิภาคและหน่วยงานของรัฐประเภทอื่นที่มีสำนักงานตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค  
ส่งให้สำนักงานคลังเขตที่กำกับดูแลพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่

และให้หน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมิน จัดส่งไฟล์การประเมินผลการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในจากภายนอกองค์กร  
และหลักฐานที่ใช้ในการประเมินในแต่ละประเด็นพิจารณา ในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และอัปโหลดไปที่ Cloud  
โดยให้ส่งลิงก์ URL ในการดาวน์โหลดไฟล์ดังกล่าว ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [cgdqa2566@gmail.com](mailto:cgdqa2566@gmail.com)  
ภายในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ หรือวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ แล้วแต่กรณี

๒. การประเมินและการรายงานผลการประเมิน กรมบัญชีกลางจะประเมินโดยพิจารณา  
ตามหลักฐานที่ได้รับจากหน่วยงานของรัฐ โดยถือว่าหลักฐานมีความครบถ้วนและเพียงพอต่อการประเมิน ซึ่งอาจมี  
การเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงานของรัฐ หรือประชุมรับฟังการชี้แจงข้อมูลที่สำคัญ หรือเข้าพบผู้บริหารของหน่วยงานของรัฐ  
หรือของหน่วยรับตรวจเพื่อสัมภาษณ์ตามความเหมาะสม โดยกองตรวจสอบภาครัฐ กรมบัญชีกลาง หรือสำนักงานคลังเขต  
ที่กำกับดูแลพื้นที่ที่หน่วยงานของรัฐตั้งอยู่จะประสานงานกับหน่วยงานตรวจสอบภายในโดยตรงต่อไป  
และกรมบัญชีกลางจะจัดทำรายงานผลการประเมินเพื่อแจ้งหน่วยงานของรัฐที่เข้ารับการประเมินทราบ รวมทั้ง  
ประกาศเกียรติคุณให้กับหน่วยงานของรัฐที่มีผลการประเมินภาพรวม ระดับดี (Leveraging) และระดับดีเยี่ยม (Leading)

๓. กรมบัญชีกลางจะจัดประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินการประกันและการปรับปรุงคุณภาพ  
งานตรวจสอบภายในภาครัฐจากภายนอกองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ในรูปแบบออนไลน์  
ผ่าน Application Microsoft Teams ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ จึงขอให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการดังนี้

๓.๑ แจ้งหน่วยงานตรวจสอบภายในลงทะเบียนตาม QR Code ๑ ท้ายหนังสือนี้ เพื่อแจ้งที่อยู่  
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ ภายในวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๕ โดยกรมบัญชีกลาง  
จะแจ้งยืนยันการเข้าร่วมประชุมชี้แจง และส่งลิงก์ห้องประชุมออนไลน์ ผ่านทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุ  
ในแบบลงทะเบียน ภายในวันที่ ๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

๓.๒ มอบหมายให้หัวหน้าหน่วยงานตรวจสอบภายในและเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ไม่เกิน ๕ คน  
เข้าร่วมรับฟังการชี้แจง ในวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น. เป็นต้นไป ผ่าน Application Microsoft Teams  
ตามลิงก์ห้องประชุมที่กรมบัญชีกลางส่งให้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ลงทะเบียนไว้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป ทั้งนี้ สามารถ  
ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วยได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง [www.cgd.go.th](http://www.cgd.go.th) หัวข้อ เรื่องที่นำเสนอ/ตรวจสอบภายใน/  
โครงการประกัน หรือ QR Code ๒ ท้ายหนังสือนี้

ขอแสดงความนับถือ

*กศพ ทักษะทิพย์*

(นางสาวกฤษยา ตันติเตมิต)

อธิบดีกรมบัญชีกลาง

กองตรวจสอบภาครัฐ  
กลุ่มงานพัฒนาการตรวจสอบภายใน  
โทร. ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๐๙  
โทรสาร ๐ ๒๑๒๗ ๗๑๒๗



QR Code ๑  
ลิงก์ลงทะเบียน  
<https://shorturl.asia/Pa2Xq>



QR Code ๒  
ลิงก์สิ่งที่ส่งมาด้วย  
<https://shorturl.asia/nR7wr>